



โครงการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม Capacity Building Program for Logistics and Supply Chain Management : LSCB Program

ความนำ

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ลดลงร้อยละ 3-5 ต่อปี และเป็นหน่วยงานสนับสนุนในยุทธศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สำเร็จและใช้ประโยชน์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ (กบส.) ของประเทศเพื่อบูรณาการการดำเนินงานในภาพรวม

ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองโลจิสติกส์ จึงกำหนด “โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานและการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีตัวชี้วัดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2562 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ต่อไป

วัตถุประสงค์

- ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
- ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมาย
- พัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

